

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

.....

ความเป็นมา

ปัจจุบันสังคมโลกอยู่ในภาวะวิกฤติ เกิดภาวะเรือนกระจก ภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่ความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ซึ่งทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม องค์กรห้องสมุดทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบที่ขึ้นำเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการ “ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)” ซึ่งได้ร่วมมือกันในชื่อ “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวที่มีระบบบริหารจัดการลดการใช้พลังงาน ประหยัดทรัพยากร มีระบบการจัดการขยะและของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างบรรยากาศให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเพื่อประโยชน์ในการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงพลังงาน และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษา โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดให้มีการลงนามความร่วมมือ “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นห้องสมุดต้นแบบที่ขึ้นำเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะเป็นแหล่งความรู้และห้องสมุดที่รับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวกับหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว โดยได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการกิจกรรมผ่านระบบเครือข่ายความร่วมมือ

สรุปผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นางสาวลดา พันธุ์สุขุมธนา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหม่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ทั้ง 2 ฝ่ายมีความเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการร่วมมือกันพัฒนาการให้บริการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ร่วมมือดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุด โดยในปี 2561 นี้เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวมีสมาชิก 51 หน่วยงาน ซึ่งสำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 46 พร้อมกันนี้ นางกุหลาบ เลขาข้า และ นายทวีศักดิ์ แก้วบุรี คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สำนักหอสมุดฯ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือฯ และเข้ารับการอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคมนี้ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ต่อไป



ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สำนักหอสมุดฯ สามารถจัดบริการความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและผู้รับบริการให้มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบที่หลากหลายและมีศักยภาพการทำงานเพิ่มขึ้นผ่านความร่วมมือของหน่วยงานสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวและห้องสมุดในเครือข่าย ได้แก่ ห้องสมุดหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2201 7255

โทรสาร 0 2201 7265

อีเมล info@dss.go.th

บทความวิทยุ

ส่งเผยแพร่รายการวิทยุ สวท. ออกอากาศคลื่นความถี่ AM 819 KHz. ทุกวันเสาร์ เวลา 11.10 - 12.00 น.)เนื้อหาบทความวิทยุควรเป็นเรื่องของผลงานที่ทำ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วศ.หรือถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ควรโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ วศ. ความยาว 3 หน้ากระดาษ A4

- กลุ่มผู้ฟังรายการเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป (ขออธิบายกรณีใช้คำศัพท์วิชาการ ใช้ภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย กระชับ ชวนให้ติดตาม ถ้าจำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์วิชาการภาษาอังกฤษโปรดวงเล็บการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการอ่านผิดของผู้จัดรายการ) ระบุชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของผู้เขียน ส่งต้นฉบับเป็นเอกสาร พร้อมส่ง e-mail : suangveda@dss.go.th, โทร.7095 ผู้ดำเนินรายการ คุณมยุรี สุขไย โทร 02277 5527 ต่อ 1308